

ด่วนที่สุด

ที่ พล ๐๐๒๓.๑/ว ๓๐๑๖



ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
ถนนวังจันทน์ พล ๖๕๐๐๐

๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง ปรับปรุงแนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น)

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก และนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก

อ้างถึง หนังสือจังหวัดพิษณุโลก ด่วนที่สุด ที่ พล ๐๐๒๓.๑/ว ๒๒๙๔ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๒/ว ๑๖๑๘
ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ จังหวัดพิษณุโลกได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองผลการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ระดับจังหวัดและอำเภอ และแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งศึกษาทำความเข้าใจ รายละเอียด หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) และดำเนินการรายงานผลการใช้พลังงานไฟฟ้าทุกเดือนในประเด็นข้อ (๑) การลดพลังงาน ผ่านระบบ e-report.energy.go.th ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน พร้อมทั้ง ดำเนินการประเมินผลตนเอง (Self - Assessment) ในประเด็นตั้งแต่ข้อ (๒) การลดกระดาช จนถึงข้อ (๑๐) การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ตามแบบรายงานที่กำหนด และจัดส่งผลการประเมินตนเองให้กับคณะทำงานตรวจสอบและรวบรวมผลการประเมินผู้บริหารท้องถิ่นระดับอำเภอ ภายในวันศุกร์ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า ได้รับการประสานจากสำนักงาน ก.พ.ร. แจ้งปรับปรุงแนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) รวมถึงประเด็นเพิ่มเติม ดังนี้

๑. คำนิยามของผู้ถูกประเมิน กำหนดให้ผู้ถูกประเมินคือ ผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งได้แก่นายองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี (เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลตำบล) และนายองค์การบริหารส่วนตำบล โดยให้รวมถึงกรณีผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่นายองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และกรณีผู้รักษาราชการแทนนายองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของผู้ถูกประเมิน กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระบุระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ตั้งแต่วันที่เข้าดำรงตำแหน่งจนถึงวันเข้ารับการประเมินฯ ในแบบประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้ประเมิน

๓. การขยายระยะเวลาในการรายงานผลการใช้ไฟฟ้าของเดือนเมษายน สำนักงาน ก.พ.ร. แจ้งว่า ระบบ e-report.energy.go.th ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน จะขยายระยะเวลาการรายงานผลของเดือนเมษายน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถรายงานผลฯ ได้จนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑

/ทั้งนี้...

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดที่แก้ไขเรียบร้อยแล้ว ได้ทางเว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (www.dla.go.th) หมวด “หน่วยงานภายใน” หน่วยงาน “กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร” เมนู “แนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น)”

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ สำหรับอำเภอขอให้แจ้งเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ดำเนินการต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(นายฐานุพงศ์ เจริญสุริภิมภ์)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
ฝ่ายบริหารทั่วไป
โทร. ๐ - ๕๕๒๓ - ๒๔๙๐



คู่มือการประเมินฯ



ตราสารจังหวัดพิษณุโลก 49
มิ.ย. ๒๕๖๑
10-30 96

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๒/ว ๑๖๑๘

ฝ่ายบริหารทั่วไป

กลุ่มงานมาตรฐานฯ

กลุ่มงานส่งเสริมฯ

กลุ่มงานกฎหมายฯ

กลุ่มงานการอื่น ๆ **เรื่อง** ปรับปรุงแนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น)

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต

กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

๑ มิถุนายน ๒๕๖๑

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

- อ้างถึง ๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๒/ว ๑๐๘๘ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑
- ๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๒/ว ๑๒๓๖ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑
- ๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๒/ว ๑๓๑๓ ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งรายละเอียดแนวทาง หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) และได้ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ให้กับบุคลากรในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดทุกจังหวัดได้รับทราบ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องปั้นเกล้า ๒ โรงแรมรอยัลซิติ้ กรุงเทพมหานคร โดยในการดำเนินโครงการอบรมฯ ดังกล่าว ได้มีประเด็นข้อสังเกตเกี่ยวกับคำนิยามของผู้ถูกประเมินว่าครอบคลุมไปถึงกรณีผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และกรณีผู้ที่รักษาราชการแทนนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยหรือไม่ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการประเมินฯ ดังกล่าว เป็นการประเมินที่มุ่งเน้นไปที่ประสิทธิภาพของการดำเนินงาน โดยการบริหารงานของผู้นำองค์การ ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. ได้นำประเด็นข้อสังเกตดังกล่าวไปหารือผู้บริหารสำนักงาน ก.พ.ร. และจะแจ้งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับทราบต่อไป นี้

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับประสานจากสำนักงาน ก.พ.ร. เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวข้างต้น จึงขอแจ้งปรับปรุงแนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) รวมถึงประเด็นเพิ่มเติม ดังนี้

๑. คำนิยามของผู้ถูกประเมิน กำหนดให้ผู้ถูกประเมิน คือ ผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี (เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลตำบล) และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยให้รวมถึงกรณีผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และกรณีผู้ที่รักษาราชการแทนนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของผู้ถูกประเมิน กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระบุระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น ตั้งแต่วันที่เข้าดำรงตำแหน่งจนถึงวันเข้ารับการประเมินฯ ในแบบประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้ประเมิน

๓. การขยายระยะเวลาในการรายงานผลการใช้ไฟฟ้าของเดือนเมษายน สำนักงาน ก.พ.ร. แจ้งว่า ระบบ e-report.energy.go.th ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน จะขยายเวลาการรายงานผลของเดือนเมษายน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถรายงานผลฯ ได้จนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดที่แก้ไขเรียบร้อยแล้ว ได้ทางเว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (www.dla.go.th) หมวด “หน่วยงานภายใน” หน่วยงาน “กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร” เมนู “แนวทางประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น)”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชจร ศรีชวโนทัย)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๑๓

โทรสาร ๐ ๒๒๔๓ ๓๔๕๓